



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ โดยผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้มีคะแนนการสอบภาคปฏิบัติใน ๒ ส่วน ประกอบด้วย การสอบปรนัยและการสอบปฏิบัติ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑.๑ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ จำนวน ๑๗ คน โดยจัดเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑	นายชนกชนม์ มีชัย
๒	๓	นายนพพล พูลนิม
๓	๔	นายเกริกชัย ทองสม
๔	๕	นายปิยพงษ์ ศรีนง
๕	๖	นายธีรทัศน์ โอหารี
๖	๗	นายวีรวัฒน์ เตี้ยชู
๗	๘	นายไพโรจน์ นาคะวิโรจน์
๘	๙	นายจिरารุณี บุชราภรณ์
๙	๑๑	นายจිරเมธ วงศ์รักษา
๑๐	๑๒	นายธเนศ ไขแก้ว
๑๑	๑๓	นายฉัตรเกล้า สัจจะบุตร
๑๒	๑๔	นายอัชฌา หลีวิจิตร
๑๓	๑๕	นายภัทรพงศ์ หมื่นแคล้ว
๑๔	๑๖	นางสาวประภาพรรณ มณฑียรสุภา
๑๕	๑๗	นายสุรเดช ชูช่วย
๑๖	๑๙	นายไกรสร บุญสุนิต

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑๗	๒๐	นายสุกฤษฎี ยอดราช

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๑ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

๒.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ตามข้อ ๑.๑ รายงานตัวและเข้าสอบในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๓. เงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๑ ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ตามข้อ ๑.๑ ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง หากผู้เข้าสอบไปถึงห้องรายงานตัวหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ระยะเวลาการสอบตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและได้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด

๓.๒ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการรับสมัครคัดเลือกฯ (บัตรประจำตัวสอบ) ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทุกครั้งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก หากผู้ใดไม่นำมาแสดงตนตามที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

๓.๓ ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และสัมภาระใด ๆ เข้าห้องสอบ

๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th/th/phatthalung และทางเฟซบุ๊ก สนน.กกต.จว.พัทลุง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวจรัสขวัญ ชาวเรือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง